
สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-๑๙ เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศ นิสิตไม่สามารถเดินทางไปมาในการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศได้ ทำให้ตัวเลขจำนวนนิสิตทั้งในส่วนของนิสิต Inbound และ Outbound ลดลงมากจากที่ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนนิสิต Inbound ๑,๐๐๐ คนต่อปี และนิสิต Outbound ๑๐% ของจำนวนนิสิตทั้งหมด ประมาณ ๖,๐๐๐ คน ต่อปี รวมถึงเป้าหมายในการเพิ่มจำนวน Adjunct Professor ๕๐ คน ต่อปี และการเพิ่มจำนวนหลักสูตร Joint Degree, Double Degree ๕๐ หลักสูตร ส่งผลต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World Ranking ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเป้าหมายอยู่อันดับที่ < ๕๐๐ ในปี ๒๐๒๓ ปัจจุบันอยู่อันดับที่ ๘๐๕ (๘๐๑ - ๑๐๐๐) อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เทคโนโลยี เช่น Google Meet, Zoom และ Webex Meet ช่วยสนับสนุนการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงที่ต้องปรับตัว ได้แก่

๑. On-campus competencies

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นนานาชาติจากความเข้มแข็งภายใน บุคลากรและนิสิตต้องใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มศักยภาพให้พร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ โดยมหาวิทยาลัยจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหลักสูตรการอบรมให้ นอกจากนี้ยังควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมของประเทศอื่นร่วมด้วย มก.จะเข้มแข็งได้ต้องนำเอาองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสั่งสมไว้จนเข้มแข็ง มาสร้างเนื้อหาในรูปแบบออนไลน์ อาทิ การปลูกข้าวหอมมะลิ การเลี้ยงไก่ ปลูกถั่ว หรือ สาขาเกษตรเขตร้อน เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น ร่วมด้วยความรู้ที่เกี่ยวกับความเป็นไทยด้านต่าง ๆ เช่น ดนตรีไทย ภาษาไทย ตลอดจนเผยแพร่ความน่าสนใจของบทบาทความเข้มแข็งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้บริหารจัดการกับสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-๑๙ สำหรับการจัดประชุมนานาชาติแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรก ๆ ที่จัดการประชุมลักษณะนี้ ดังนั้นการจัดกิจกรรม Bilateral กับ AC๒๑ และ KU-KUGSA Symposium รวมถึงการประชุมนานาชาติในโอกาสครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๗๘ ปี จึงควรจะต้องดำเนินการต่อไป

๒. Collaborative Programs and Mobility

ให้หน่วยงานพิจารณาจัดคอร์สออนไลน์ร่วมกับพันธมิตร ที่ไม่ใช่วิชาพื้นฐาน แต่เป็นการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม การแสดงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับต่างประเทศ โดยการให้สิทธิ์ใช้งาน Webex ในการติดต่อสื่อสาร นัดประชุมออนไลน์กับต่างประเทศได้ครั้งละ ๒๐๐ User เป็นการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณน้อย แต่ Impact สูงมาก สำหรับการดำเนินกิจกรรมในลักษณะ Bubble อาจทำกับไต้หวัน หรือประเทศที่มีความปลอดภัยเหมือนกัน น่าจะต้องรอดูความชัดเจนจากรัฐบาล และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อน

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ความตึงเครียดภายในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือ จีน อาจทำให้นิสิตต่างชาติเปลี่ยนเป้าหมายประเทศที่ต้องการมาศึกษาเป็นประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงควรเตรียมพร้อมเพื่อการรองรับ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก MOU ให้ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วย

๓. Global Curricular Offerings

อาจารย์ควรร่วมกับนักวิชาการต่างชาติในการเขียนผลงานตีพิมพ์ (paper) ให้มากขึ้น โดยการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ จะได้ช่วยทำให้อันดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกให้ดีขึ้น

กล่าวโดยสรุปคือการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นภาพรวมของการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และได้มอบนโยบายในการดำเนินงานในการพัฒนาความเป็นนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้ทำบันทึกข้อความถึงคณบดีทุกคนให้รับทราบ และเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ/กิจกรรมใหม่ รวมถึงการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมภารกิจด้านต่างประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

